



ปีที่ 38 ฉบับที่ 2084 ประจำวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเทคโนโลยี อุตสาหกรรมน้อยใจวันทาบูชาครูช่าง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม น้อยใจวันทาบูชาครูช่าง **ในวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 10.00 น. ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย** เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงความเชื่อและศรัทธา ในองค์พระวิษณุกรรม ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคล สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นั้น

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพ เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

1. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
เลขที่สอบ 001 นางสาวฐิติญา ผู้พิงธรรมคุณ
2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานบริหารงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา
เลขที่สอบ 001 นางสาววรรณิภา สุทธิสอน
เลขที่สอบ 002 นางสาวเพชรรัตน์ โสระสิงห์
เลขที่สอบ 003 นางสาวกชพรรณ สุค์ษะธมาลา
เลขที่สอบ 004 นางสาววนาลี ไชยะศรี
เลขที่สอบ 005 นายสิทธิพรธรณ สุวรรณสิงห์
เลขที่สอบ 006 นางสาวนงิชา ชาทิมาลากร

ประกาศผลการเลือกซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกซ่อมกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษา ทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2561 โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2561 แล้วนั้น ผลปรากฏว่า มีผู้มาสมัครรับการเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 1 คน และประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 คน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์ประเภทคณาจารย์ สำนักศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป และประเภทคณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ ผลปรากฏว่ามีคุณสมบัติ เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และคณะวิทยาการจัดการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560

เนื่องจากมีผู้สมัครเท่ากับจำนวนของตำแหน่งที่รับสมัคร จึงอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560 จึงประกาศผลการเลือกโดย ไม่มีการลงคะแนนและให้ถือว่าผู้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำสำนักศึกษาทั่วไป และประเภท คณาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ ดังนี้

1. **นายนิทร จิตติเกษม** พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป เป็น กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไป
2. **นายวรกร พิมพาคณ** พนักงานในสถาบัน อุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็น กรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



การเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 และตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ 009/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงประกาศให้เสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังนี้

คุณสมบัติ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือในชุมชน วิชาการ และสังคม
- มีความเป็นผู้เฒ่า และความสามารถในการบริหารอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย
- มีความสนใจ และเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สามารถอุทิศเวลาให้แก่กิจการของมหาวิทยาลัยตามสมควรแก่ตำแหน่งหน้าที่
- ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเสนอชื่อ ให้คณะกรรมการประจำ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย นายกองคึกการนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (ศูนย์เลย และศูนย์ขอนแก่น) และประธานสภานักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ (ศูนย์เลยและศูนย์ขอนแก่น) เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการสรรหาเป็น นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ไม่เกิน 2 ชื่อโดยเรียงตามลำดับตัวอักษร **ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 7 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ งานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น** ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิ์เสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติมในวันประชุมพิจารณาผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 20 กันยายน 2561

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมจากรายชื่อตามข้อ 2 จำนวนไม่เกิน 3 ชื่อ ให้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยพิจารณาเลือกบุคคลคนหนึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด

☞ **สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด** มีความประสงค์ขอสำรวจข้อมูลบุตรของสมาชิกประจำปี 2561 เพื่อจัดทำไว้สำหรับการจัดสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิก โดยให้สมาชิกส่งรายชื่อบุตรพร้อมแนบ สำเนา ทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อบุตรของสมาชิก โดยระบุด้วยว่าบุตรเรียนที่ไหน ชั้นอะไร **ส่งข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่งานธุรการฯ ศูนย์ฯ พาสาย สอบถามได้ที่ 042 - 0835223 - 8 ต่อ 4116**

การรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่รับโอน ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ 0105 จำนวน 1 อัตรา

เงื่อนไขของตำแหน่ง - ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอายุไม่เกิน 55 ปี

- เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย

- ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ <http://www.lru.ac.th> สอบถามได้ที่ 042 - 0835223 - 8 ต่อ 4111

งานอนามัยและพยาบาล ขอเชิญบริจาคโลหิต

☞ งานอนามัยและพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมบริจาคโลหิตในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 08.30 เป็นต้นไป ณ หอประชุมชมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ขอให้ "ชุดปฏิบัติงาน กศ.พ.ชุดที่ 1"
มาปฏิบัติงานในวันที่ 1 - 2 กันยายน 2561

ติดตามอ่านข่าว "จีฟรออนไลน์" ได้ที่ www.lru.ac.th
ที่แถบเมนู "ดาวโหลดจีฟรออนไลน์"

ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.เชาว์ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อาจารย์ตรวจเวร : รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และกิจการพิเศษ

เจ้าหน้าที่อยู่เวร: 1.นายสุทัศน์ ทองใจดี 2.นายอดิชาติ พวงกันยา 3.นายอดิศักดิ์ อารมเสรีย์ 4.นายกัมพล เกศสาลี 5.นายปาราม นามวงษ์ 6.นายณัฐพงษ์ เพ็ญพลกรัง

เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ: นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

บรรณาธิการ : นายกนก นามคันท์

อาจารย์อยู่เวร : ผศ.ดร.จักรพรรณ์ ผิวสะอาด

เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยามพาหนะ : นายเตียงทอง ศรีบุรินทร์